



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**นายกโรงแรมแอมบอยอดเล็กจ้าง
พนักงานบ้านคน**

จากพิษโควิด-วอนรัฐช่วย
บอลบุรีรัมย์ทำกลุ่มเลี้ยง
569รายแต่ยังตรวจไม่พบ

ธุรกิจโรงแรมอ่วมพิษโควิด-19 เจ็บและเลิกจ้างแล้ว
ร่วม 1 ล้านคน นายกสมาคมโรงแรมไทย วอนรัฐบาล
ช่วยเหลือทุกรูปแบบ พร้อมเรียกร้องให้เปิดประเทศ
รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉพาะกลุ่ม คาดหากสถานการณ์
ในไทยยังไม่ดีขึ้นกลางปี 2564 ★ *นิตยภัต 8*



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 6)

นายกรักรวม ☆ ต่อจากหน้า 1

มีปิดกิจการ-เลิกจ้างอีกอื้อ เหตุหมดเงินทุนหมุนเวียน ขณะเดียวกันไทยยังพบติดเชื้อรายวัน ล่าสุด 7 คน เป็นชาวต่างชาติ 3 ไทย 4 เดินทางมาจาก 3 ประเทศ และอยู่ในสถานกักตัว ส่วนกรณีเชิงอุเบกษา ทีมปราสาท สายฟ้า “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด” ติดโควิด-19 พบกลุ่มเสี่ยง 569 ราย ผลตรวจเบื้องต้นยังไม่พบใครติดเชื้อ นับตั้งแต่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เริ่มแพร่ระบาดในเมืองอุ้ยัน มณฑลหูเป่ย์ ประเทศ

จีนมาตั้งแต่ปลายปีกลาย ก่อนจะลุกลามไปทั่วโลก จนถึงปัจจุบันย่างเข้ากลางเดือน 9 ของปี 2020 มีผู้ติดเชื้อกว่า 29 ล้านคน เสียชีวิตใกล้แตะหลักล้านคน ส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก และสร้างความเสียหายให้กับภาคธุรกิจต่างๆ ด้วนหน้า รวมถึงไทยที่ได้รับผลกระทบไม่ยิ่งหย่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวและบริการ

★ พืชโควิดทำโรงแรมเจ๊งระนาว

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางมาริสตา สุโกศล หนูนัทคี นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) ว่า ขณะนี้ธุรกิจโรงแรมเลิกจ้างไปแล้ว ประมาณ 1 ล้านคน หากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไทยไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ถึงกลางปี 2564 โรงแรมต้องเลิกจ้าง ปิดกิจการและขายกิจการจำนวนมาก เพราะเงินทุนหมุนเวียนหมด แม้รัฐบาลมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับอย่างชัดเจน สมาคมโรงแรมจึงออกแถลงการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล ด้วยการออกมาตรการทางการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง ค่าจ้างงานค่าสาธารณูปโภค รักษาการจ้างงาน โดยให้กระทรวงการคลังตั้งกองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 100,000 ล้านบาท โดยเข้าร่วมทุนในส่วนทุน หรือซื้อหนี้ของแต่ละกิจการระยะเวลา 7 ปี และเปิดสิทธิรับซื้อคืนได้ในผลตอบแทน เปรอ์เซ็นต์ต่อปีของกองทุนฯ

★ วอนรัฐช่วยพักหนี้-ปล่อยกู้ดอกต่ำ

“ขณะเดียวกันขอให้ช่วยโรงแรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยขอให้ภาครัฐพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 เปรอ์เซ็นต์ พร้อมทั้งพักการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2-3 ปี และขอวงเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โดยให้ต่อมัติปล่อยสินเชื่อเพิ่ม 20 เปรอ์เซ็นต์ จากวงเงินกู้เดิม ในอัตราดอกเบี้ย 2 เปรอ์เซ็นต์ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2-3 ปี เมื่อครบกำหนดชำระให้แปลงเป็นสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ำผ่อนชำระกับธนาคารพาณิชย์ หากมีหลักประกันไม่พอ ขอให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน 100 เปรอ์เซ็นต์” นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าว

★ ขอเปิดรับต่างชาติเฉพาะกลุ่ม

นางมาริสตา กล่าวว่าพร้อมกันนี้ ขอให้เปิดประเทศเพื่อรับชาวต่างชาติเฉพาะกลุ่มมากขึ้น อาทิ กลุ่มเกษียณ ที่สามารถทำนั้กในไทยได้ 1-2 ปี กลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนต่างชาติ ที่มีกิจกรรมเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยให้นักธุรกิจและนักลงทุนที่ต้องการเดินทางมาประชุม หรือเจรจาธุรกิจระยะสั้น น้อยกว่า 14 วัน สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ โดยมีผลตรวจปลอดโควิด-19 ก่อนเข้าไทย และให้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศหรือเมืองที่ไม่มีการควบคุมการ



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 6)

แพร่กระจายของไวรัสได้เป็นอย่างดี เช่น ใต้หวัน เวียดนาม ลาว กัมพูชา และในพื้นที่บางส่วนของจีน เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวดังกล่าวจะต้องเข้าสู่อากาศที่กักกันตัวตามนโยบายการกักกันตัวที่เหมาะสมของไทย

★ แนะนำกระตุ้นท่องเที่ยวให้โดนใจ

นางมาริสากล่าวอีกว่า นอกจากนี้ให้เร่งการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศตั้งถึงขยายเวลาโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวฤดูกาลท่องเที่ยว โดยปรับเงื่อนไขของโครงการเพิ่มเงินสนับสนุนของรัฐบาลสำหรับค่าห้องพัก โรงแรม จาก 40 เปอร์เซ็นต์ เป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ และสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60 เปอร์เซ็นต์ ในวันธรรมดา เปิดโอกาสให้ต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย และชาวต่างชาติที่มีวีซ่าให้พำนักอยู่ในประเทศไทยระยะยาวสามารถจองห้องพักผ่านโครงการนี้ได้รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในโรงแรม 50 เปอร์เซ็นต์ ของราคาที่พักโรงแรมเสนอขายแพ็คเกจในราคาคงที่ ในรูปแบบของบัตรกำนัล (Voucher) เช่นเดียวกับการเสนอขายในงาน “ไทยเที่ยวไทย” โดยผ่านอีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม ที่ให้ผู้บริโภคเข้าถึงง่าย เมื่อจองและเข้าพักให้โรงแรมนำต้นทุนของ Voucher “ปรับเงินสนับสนุนจากทางรัฐคืนจากธนาคารพาณิชย์ที่รัฐกำหนด เป็นต้น”

☆ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 หน้าที 1 (ต่อหน้า 11)

นายกโรงแรม ☆ ต่อจากหน้า 6

★ ไทย-ต่างชาติคิดเชื้อรวม 7 คน

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในไทย กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ปฏิบัติการด้านโรคกรรมกรแพทย์และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานข้อมูลว่าไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ 7 คน เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย 3 คน เป็นคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศบราซิล 1 คน ออสเตรเลีย 2 คน และอินเดีย 1 คน อยู่ในสถานที่กักกัน/โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ 4 คน ชลบุรี 2 คน และนนทบุรี 1 คน ทั้งหมดไม่มีอาการป่วยรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,473 คน รักษาหายป่วย 3,812 คน ยังรักษาตัวใน รพ.103 คน ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดคงที่ 58 คน

★ เมียนมาป่วยเพิ่มกว่าร้อยชีวิต

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนาวิจิตร อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม เป็นต้น และในประเทศไทยเพื่อนบ้านบางประเทศมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะเมียนมาที่มีรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ณ วันที่ 13 ก.ย.2563 พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 178 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,595 ราย ส่วนเวียดนามมีผู้ป่วยสะสม 1,060 ราย ประเทศกัมพูชา 274 ราย และประเทศลาว มีผู้ป่วยสะสม 28 ราย ตามลำดับนั้น กรมควบคุมโรคขอให้ข้อมูลว่าในส่วนของประเทศไทยที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว อาจพบปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันการนำเชื้อโรคโควิด-19 เข้ามาประเทศไทย จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยร่วมมือกันดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ทั้งในบริเวณตะเข็บชายแดนดังกล่าว และในจังหวัดที่แรงงานต่างด้าวมักเดินทางไปทำงาน

★ ผ่าก “อสม.-อสต.” สกัดต่างด้าว

นพ.สุวรรณชัยกล่าวอีกว่ากระทรวงสาธารณสุขมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจแพร่ระบาดมายังประเทศไทย เพื่อวางแผนในการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคต พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังที่ด่านชายแดนปกติ และได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และปกครอง โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครัวต่างด้าว (อสต.) ร่วมตรวจสอบพื้นที่และตรวจลาดตระเวนในช่องทางธรรมชาติ รวมทั้งการค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ได้มีมาตรการยับยั้งและป้องกันที่สำคัญคือ การให้ความรู้ อสต. เรื่องการตรวจคัดกรอง การป้องกันตนเองรวมทั้งการเฝ้าระวัง ร่วมกับการค้นหาผู้ติดเชื้อและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เชิงรุกแก่ประชาชนใน



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 หน้าที่ 1



เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

เจอกลุ่มเสี่ยงติดโควิดเพิ่ม
ยอดพุ่ง 569
สัมผัส-ใกล้ชิดแข่งบุรีรัมย์
โรงแรมไทยโอเด็ทจางแล้วล.คน
ขอคลังแสนล้านตั้งกองทุนเยียวยา

เปิดตัวเลข สัมผัส-ใกล้ชิด แข่ง
อุษณา ทีมบุรีรัมย์ ติด "โควิด-
19" พบกลุ่มเสี่ยงพุ่งกว่า 569 ราย
แจกส้มเสี่ยงสูง ♦ หน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

53 ราย แยกเป็น แข้งบุรีรัมย์ 27 ราย ขอนแก่น 15 ราย ราชบุรี 11 ราย ร่อนสู่มลตรวจละเอียด ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำมี 421 ราย เร่งเก็บตัวอย่างพิสูจน์ พร้อมให้กักตัวสังเกตอาการ ด้าน สบค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในไทย มีเพิ่มอีก 7 ราย กลับจากต่างประเทศทั้งหมด ขณะที่พิษโรคระบาด ธุรกิจโรงแรมสุดสทาศ์ เลิกจ้างงานแล้ว 1 ล้านคน หวั่นหากคุมโรคไม่อยู่ ต่อปลดเพิ่ม-ปิดกิจการอีกเพียบ นายกมลภักดิ์ อดีตรองเลขาธิการสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ ระบุว่า สถานการณ์ระบาดในไทย หรือชื่ออีกชื่อ 7 ปี ลอยเปิดสิทธิให้เจ้าของซื้อหุ้นคืน เกมเรียกร้องเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเฉพาะกลุ่มเข้าไทย

○ สบค.พบติดเชื้อใหม่ 7 คน

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. เปิดเผยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าพักที่สถานกักกันของรัฐ โดยมาจากประเทศบาห์เรน 1 ราย อินเดีย 4 ราย และออสเตรเลีย 2 ราย ส่งผลให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,473 ราย มีรักษาหายป่วยแล้ว 3,312 ราย ส่วนอัตราเสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 58 ศพ

○ ล้วนกลับจากต่างประเทศ

สำหรับรายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย คือจากบาห์เรน 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 49 ปี อาชีพพนักงานขับรถเครน มาถึงไทยเมื่อวันที่ 30 ส.ค. เข้าพักสถานที่กักกันของรัฐ ใน จ.ชลบุรี และตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ เดินทางมาจากอินเดีย 4 ราย เป็นชายไทย อายุ 39 ปี อีก 3 ราย เป็นหญิง สัญชาติอินเดีย อายุ 47 ปี อาชีพแม่บ้าน และชาย สัญชาติอินเดีย อายุ 47 และ 48 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว มาถึงไทยเมื่อวันที่ 8 ก.ย. โดยคนไทยเข้าพักสถานที่กักกันของรัฐ จ.ชลบุรี ส่วนชาวอินเดีย เข้าพักในสถานที่แยกกักทางเลือกในกรุงเทพฯ ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมดไม่มีอาการ และอีก 2 ราย เดินทางมาจากออสเตรเลีย เป็นนักศึกษาหญิงไทย อายุ 27 ปี และนักศึกษาชายไทย อายุ 33 ปี เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 31 ส.ค. เข้าพักสถานที่แยกกักของรัฐบาลในกรุงเทพฯ ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมดไม่มีอาการ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบยังพบว่าผู้ป่วยทั้ง 2 ราย มีประวัติเคยติดเชื้อมาก่อนแล้ว เมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา

○ จับตารอคนใกล้ชิดเชิงอุซเบก

นอกจากนี้ สบค. เปิดเผยผลการสอบสวนโรคเพิ่มเติม กรณีนักฟุตบอลชายชาวอุซเบกสถาน ของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ขอนแก่น

และสำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 7 (สคร. 7) ขอนแก่น ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจของสโมสรฟุตบอลขอนแก่นรวม 51 ราย เป็นนักฟุตบอล 33 ราย ทีมงาน 14 ราย และ นักศึกษาฝึกงาน 4 ราย จำนวนนี้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 15 ราย เสียงต่ำ 36 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ ส่วน สคร. 5 ราชบุรี สสจ.ราชบุรี รพ.ราชบุรี และ สวค.สมุทรสงคราม เก็บตัวอย่างในผู้สัมผัสของสโมสรราชบุรีมีผล 43 ราย ในจำนวนนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 11 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 32 ราย เป็นนักฟุตบอล 15 ราย ทีมงาน 15 ราย คนขับรถ 2 ราย ซึ่งไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันเลย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจ ส่วนที่ สสจ.บุรีรัมย์ ได้ค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 27 ราย เสียงต่ำ 340 ราย อยู่ระหว่างรอเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ขณะที่กองระบาดวิทยา ได้ติดตามผู้สัมผัสคนเครื่องบิน 2 แถวหน้า 2 แถวหลัง 13 คน พบว่า มีส่วนหน้ากักทุกคน ก็เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จึงได้ทำการแจ้งผู้ร่วมโดยสารเครื่องบิน ให้สังเกตอาการของตนเองอย่างน้อย 14 วัน และหลีกเลี่ยงที่ชุมชน หากมีอาการผิดปกติทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก จมูกไม่รับกลิ่น ลิ้นไม่รู้สึก เป็นต้น ให้มาทำการตรวจหาเชื้อต่อไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวทำให้เห็นว่า มีกลุ่มเสี่ยงสูง 53 ราย และ กลุ่มเสี่ยงต่ำกว่า 421 ราย

○ บุรีรัมย์ตรวจหาเชื้อเข้ม

บริเวณแคมป์ที่พักนักฟุตบอล ด.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สสจ.บุรีรัมย์ พร้อม นพ.พิเชษฐ พิเชษฐทด และ นพ.ภูษงค์ ไชยริน ผู้ช่วยนายแพทย์สสจ.ฯ ในนามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และมาตรการในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากกรณีนักฟุตบอลชายชาวอุซเบกสถาน ว่า ทีมสอบสวนและควบคุมโรคจังหวัดบุรีรัมย์ พบมีบุคคลที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อรวมทั้งสิ้น 569 ราย เนื่องจากผู้ป่วยได้เดินทางไปร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ทั้งมีการซื้อและอุ่นเครื่องกับสโมสรบุรีรัมย์มิตรผล และสโมสรขอนแก่น เอฟซี ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ก็มีมาตรการในการกักกันกลุ่มเสี่ยงสูงและประสานกลุ่มเสี่ยงต่ำให้เฝ้าระวังอาการตนเองทุกราย พร้อมทั้งมีตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะนักฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค มาตรวจหาเชื้อจากนักฟุตบอลรุ่นเยาว์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ในบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี่ และ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ฟุตบอล แคมป์ ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลตรวจ สำหรับผู้ประกอบการ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า บ้านพักนักกีฬา ได้กำชับให้มีความสะอาดพื้นผิวที่ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งจากการประเมินยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสั่งปิดสถานประกอบการต่าง ๆ แต่อย่างใด

การต่าง ๆ แต่อย่างใด

○ ขอนแก่นไม่พบ-กักตัว 14 วัน

ที่ ห้องประชุมชั้น 2 สสจ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อม นพ.อดุลย์ บำรุง รองนายแพทย์สสจ.ขอนแก่น นพ.สมศักดิ์ ประดิภาณวัตร รักษาการ ผอ.รพ.ขอนแก่น นายวีระเดช ชาตา ผจก.สโมสรฟุตบอลขอนแก่นยูไนเต็ด และตัวแทนของ สบค.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ร่วมแถลงกรณีนักฟุตบอลสโมสรฟุตบอลขอนแก่นยูไนเต็ด สัมผัสใกล้ชิดกับนักฟุตบอลชายติดเชื้อโควิด-19 ว่า เก็บตัวอย่างนักฟุตบอลสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ด พร้อมเจ้าหน้าที่สโมสร ที่เดินทางไปร่วมการแข่งขันอุ่นเครื่องกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด แบ่งเป็นนักฟุตบอล 33 ราย และ เจ้าหน้าที่สโมสร 14 ราย รวมเป็น 47 ราย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ ส่วนนักศึกษาฝึกงาน 4 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ รพ.สุราษฎร์ มรส. ผลตรวจไม่พบเชื้อเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ทางสโมสรจะกักตัวนักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่สโมสร ตามแนวทางของ สบค. และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

○ ไทยลี้กส์เลื่อนแข่งอีก

นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวไว้ จากที่ทางจังหวัดขอนแก่น และกรมควบคุมโรค แถลงว่า นักกีฬาขอนแก่น ยูไนเต็ด 15 คน ที่อุ่นเครื่องกับ บุรีรัมย์ ถือว่ามีความเสี่ยงสูง ต้องกักตัวต่อจนครบ 14 วัน จะครบกำหนดวันที่ 19 ก.ย. ซึ่งจะตรวจเชื้อทั้งกลุ่มเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำ วันที่ 17-18 ก.ย. ดังนั้นหากตามข้อมูลนี้ เกมไทยลีก 2 คู่ ขอนแก่น ยูไนเต็ด พบ อุทัยธานี เอฟซี วันที่ 16 ก.ย. ที่สนาม อบจ.ขอนแก่น คงต้องเลื่อนแข่ง ส่วน ราชบุรี คาดว่าไม่มีปัญหาในการกลับมาเตะไทยลีก 1 ได้ในวันที่ 19 ก.ย. ที่ไปเยือน โปติส เทโร ที่สนามบุญยะจินดา แต่ต้องรอการประกาศจาก บจก.ไทยลีก อีกครั้ง

○ โรงแรมเลิกจ้าง 1 ล้านคน

วันเดียวกัน นางมาริส สุโกศล หนูนกัถิ์ นายกมลภักดิ์ นายแพทย์ไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า ขณะนี้ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออย่างหนักกับธุรกิจโรงแรม ล่าสุดมีเลิกจ้างแรงงานไปแล้ว 1 ล้านคน และหากการแพร่ระบาดของไวรัสฯ ยังส่งผลให้ไทยไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ถึงกลางปี 2564 โรงแรมต้องเลิกจ้าง ปิดกิจการและขายกิจการจำนวนมาก เพราะเงินทุนหมุนเวียนหมด แม้รัฐบาลมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวประเทศแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับอย่างชัดเจน ทั้งมีสมาคมฯ ออกแถลงการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยต้องการให้ออกมาตรการทางการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง ค่าจ้างงาน ค่าสาธารณูปโภค รักษาการจ้างงาน ให้กระทรวงการคลัง ตั้งกองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการท่องเที่ยว ที่ได้

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

รับผลกระทบจาก โควิด-19 วงเงิน 1 แสนล้านบาท โดยเข้าร่วมทุนในส่วนหุ้น หรือซื้อหุ้นของแต่ละกิจการระยะเวลา 7 ปี และเปิดสิทธิรับซื้อคืนได้ในผลตอบแทน 1% ต่อปี ของกองทุนฯ นอกจากนี้ยังขอให้ช่วยโรงแรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเงินอุดหนุนค่าของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยขอให้ภาครัฐพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2% พร้อมทั้งพักการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2-3 ปี และขอวงเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โดยให้อนุมัติปล่อยสินเชื่อเพิ่ม 20% จากวงเงินผู้เดิม ในอัตราดอกเบี้ย 2% ปล่อยชำระคืนและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2-3 ปี เมื่อครบกำหนดชำระให้เปลี่ยนแปลงเป็นสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ำผ่อนชำระกับธนาคารพาณิชย์หากมีหลักประกันไม่พอ ขอให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน 100%

○ เรียกร้องไทยเปิดประเทศ

นางมารีสา เปิดเผยอีกว่า ต้องการให้รัฐบาลพิจารณาเปิดประเทศเพื่อรับชาวต่างชาติ เฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น กลุ่มเกษียณ ที่สามารถพำนักในไทยได้ 1-2 ปี กลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนต่างชาติที่มีกิจกรรมเอื้อประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจไทยให้นักธุรกิจและนักลงทุนที่ต้องการเดินทางมาประชุมหรือเจรจาธุรกิจระยะสั้นน้อยกว่า 14 วัน สามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยมีผลตรวจปลอดโควิด-19 ก่อนเข้าไทย และให้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศหรือเมืองที่ได้มีการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสได้เป็นอย่างดี เช่น ใต้หวัน เวียดนาม ลาว กัมพูชา และในพื้นที่บางส่วนของจีน เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวดังกล่าวจะต้องเข้าสู่การกักกันตัวตามนโยบายการกักกันตัวที่เหมาะสมของไทย

○ ขอยายเราเที่ยวด้วยกัน

ขณะเดียวกันให้เร่งการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศดังนี้ ขยายเวลาโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวฤดูกาลท่องเที่ยวโดยปรับเงื่อนไขของโครงการฯ เพิ่มเงินสนับสนุนของรัฐบาลสำหรับค่าห้องพักโรงแรมจาก 40% เป็น 50% ในวันเสาร์-อาทิตย์ และสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ในวันธรรมดา เปิดโอกาสให้ต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยและชาวต่างชาติที่มีวีซ่าให้พำนักอยู่ในประเทศไทยระยะยาวสามารถจองห้องพักผ่านโครงการนี้ได้ รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในโรงแรม 50% ของราคาที่พักโรงแรมเสนอขายแพ็คเกจในราคาคงที่ ในรูปแบบของบัตรกำนัล เช่นเดียวกับการเสนอขาย ในงานไทยเที่ยวไทยโดยผ่าน อี-คอมเมิร์ซ แพลตฟอร์มที่ให้ผู้บริโภคเข้าถึงง่าย เช่น ช้อปปี้หรือลาซาด้า เมื่อดูจอง และเข้าพักให้โรงแรมนำต้นข้าวของบัตรกำนัลไปรับเงินสนับสนุนจากทางรัฐคืนจากธนาคารพาณิชย์ที่รัฐกำหนด เป็นต้น

○ หากทางออกช่วยเอสเอ็มอี

อีกด้าน กลุ่มแคร์ โดย นายศุภวุฒิ สายเชื้อ และนพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ร่วมกันเสนอ

แนะทางออกด้านเศรษฐกิจ ผ่านเพจ “CARE คิด เคลื่อน ไทย” ว่า ขณะนี้ผลกระทบธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นเอสเอ็มอีจำนวนมาก กลุ่มแคร์จึงมีข้อเสนอคือรัฐบาลต้องเพิ่มทุนให้เอสเอ็มอี สมมุติทุกหมื่นมีเงินใส่ใหม่ 20 ล้านบาท หากธนาคารจะปล่อยกู้อีก 30 ล้านบาท จากนั้นรัฐบาลให้อีก 50 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้เอสเอ็มอี มีทุน 70 ล้านบาท และมีหนี้เพียง 30 ล้าน โดยรัฐบาลไม่เข้าไปแทรกแซงการทำธุรกิจ แต่อาจมีเงินไปช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ต้องมาซื้อหุ้นจากรัฐบาลคืน และเข้ามาอยู่ระบบภาษีที่ถูกต้อง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้รัฐสามารถเก็บภาษีจากธุรกิจที่เข้าไปฟื้นฟูได้ในอนาคต เชื่อว่าการทำแบบนี้จะทำให้เกิดการจ้างงานใหม่มากขึ้น เพราะหากผู้ประกอบการ ก่อลงทุน ธนาคารปล่อยกู้จะทำให้มีเงินมากขึ้นกว่าเงินจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแน่นอน

○ แนะนำเงินเข้ามาเที่ยวไทย

ขณะที่ นพ.สุรพงษ์ เสนอแนะว่า เรื่องการเปิดการท่องเที่ยว รัฐบาลคงที่จะเปิดดูเกิดไม่เคลมมาหลายรอบแล้ว แต่ก็มีเคสการคิดเชื่อทำให้รัฐบาลไม่กล้าเปิด แต่ขณะนี้มีมันไม่ไหวแล้ว อาจจะเปิดในประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ

อย่างประเทศจีน ที่ตอนนี้มีมณฑลกว่าครึ่งหนึ่งไม่มีผู้ติดเชื้อแล้ว ส่วนมณฑลที่เหลือก็ติดเชื้อจำนวนน้อย ดังนั้นมองว่าประเทศจีนไม่มีความเสี่ยงแล้ว

○ สักดืมลอบข้ามชายแดน

ที่ จ.สระแก้ว พ.อ.รณรงค์ เส็งมี ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 13 กล่าวว่า ได้รับคำสั่งจาก พ.อ.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจอำเภอคลองหาดและเจ้าหน้าที่ชุดสุนัขดมกลิ่นกองกำลังบูรพานำกำลังชุดดังกล่าวจำนวนหนึ่งพร้อมสุนัขดมกลิ่น 2 ตัวร่วมออกลาดตระเวนบนถนนศรีเพ็ญและช่องทางธรรมชาติซึ่งเป็นถนนเลียยแนวชายแดนในพื้นที่ อ.คลองหาด และเป็นพื้นที่อยู่ตรงข้ามกับ อ.มาลัย และ อ.ตาเถลูน ประเทศกัมพูชา เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามชายแดนของแรงงานผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยการปฏิบัติลาดตระเวนป้องกันการลักลอบข้ามชายแดนของแรงงานผิดกฎหมายในครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพได้สั่งเน้นย้ำให้เสริมแนวลาดตระเวน 3 ชั้น ติดตั้งสัญญาณเสียง ติดตั้งแสงสว่าง (โซลาร์เซลล์) ตามช่องทางธรรมชาติ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการลักลอบข้ามชายแดนของแรงงานผิดกฎหมาย.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

▶ **ตรวจโควิด...เจ้าหน้าที่**
กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจหา
เชื้อจากนักฟุตบอลรุ่นเยาวชน
และเจ้าหน้าที่ทุกคนในบุรีรัมย์
ยูไนเต็ด อะคาเดมี่ และบุรีรัมย์
ยูไนเต็ด ฟุตบอล แคมป์ ซึ่ง
ทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลตรวจ
พร้อมกำชับให้มีการทำความสะอาด
สะอาดตามมาตรการควบคุมโรค



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**สั่งกักตัว42แข่งทีมบุรีรัมย์
เสี่ยงป่วยโควิด
สัมผัสนักท่องเที่ยวติดเชื่อ**

ไล่ตรวจขอนแก่น-ราชบุรี
กลุ่มเสี่ยงเคยลงซ้อมด้วย
ป่วยใหม่7รายมาจากตปท.
กำชับคุมเข้มลอบข้ามแดน

“ทบค.” สรุปไทยป่วยโควิดใหม่อีก 7 ราย เดินทางมาจาก “อินเดีย-ออสเตรเลีย-บาห์เรน” ด้านสสจ.บุรีรัมย์เฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยงสัมผัสนักท่องเที่ยวสถานกว่า 500 ราย กักนักบอลบุรีรัมย์อีก 42 พร้อมไล่เช็กทีมบอล“ขอนแก่น-ราชบุรี” ด้วย ด้าน“สธ.”เผยใกล้ปิดเคสผู้ต้องขังติดเชื้อ รอผลกักตัว 14 วัน ผู้สัมผัสในเรือนจำ อธิบดีกรมควบคุมโรค ➡ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด-19

ห่วงไวรัสโควิด-19 ระบาดในเมียนมา
หวั่นกระทบถึงไทย กำชับทุกภาคส่วน
เข้มชายแดน จับตาต่างด้าวลอบเข้าไทย
เมื่อวันที่ 13 กันยายน ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ
ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด-19 ในประเทศไทยว่า พบผู้ป่วยใหม่
7 ราย เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศและ
เข้าพักในสถานกักกันโรค(Quarantine)
ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,473 ราย
แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย
และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State
Quarantine) 535 ราย รักษาหายป่วย
แล้ว 3,312 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
(รพ.) 103 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย
ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,473 ราย รักษา
ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนนทบุรี
1,880 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง
642 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย
ภาคใต้ 744 ราย

ไทยพบผู้ป่วยใหม่จาก3ปท.

สำหรับผู้ป่วยใหม่ 7 รายนั้น
เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าพัก
ในสถานกักกันโรค ได้แก่ รายแรกมาจาก
บาห์เรน เป็นชายไทย อายุ 49 ปี อาชีพ
พนักงานขับรถบรรทุก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
เดินทางถึงประเทศไทย เข้าพักในสถาน
กักกันโรคของรัฐ (SQ) ในจ.ชลบุรี เมื่อ
วันที่ 11 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ
วันที่ 2 - วันที่ 5 มาจากอินเดีย
เป็นชายไทย อายุ 39 ปี และหญิงสัญชาติ
อินเดีย อายุ 47 ปี อาชีพแม่บ้าน ชาย
สัญชาติอินเดีย อายุ 47 ปี และ 48 ปี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว เมื่อวันที่ 6 กันยายน
เดินทางถึงประเทศไทย ชายไทยเข้าพัก
ในสถานกักกันโรคของรัฐ (SQ) ใน
จ.ชลบุรี หญิงสัญชาติอินเดีย เข้าพักใน
สถานกักกันโรคทางเลือก(Alternative
State Quarantine) ใน กทม. เมื่อวันที่
11 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ

วันที่ 6 - วันที่ 7 มาจากออสเตรเลีย
2 ราย หญิงไทย อายุ 27 ปี และชายไทย
อายุ 33 ปี อาชีพนักศึกษา เมื่อวันที่ 31
สิงหาคม เดินทางถึงไทย เข้าพักในสถาน
กักกันโรคของรัฐ(SQ) ใน กทม. เมื่อวันที่
11 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ

ขอนแก่น-ราชบุรีตรวจผู้สัมผัส

ศบค.ยังรายงานความคืบหน้า
กรณีนักฟุตบอลชาวอุษเชนิกสถาน เพศชาย
อายุ 29 ปี ตรวจพบไวรัสโควิด-19 ว่า วันที่
11 กันยายน กองระบาดวิทยาเก็บตัวอย่าง
ในผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิด 44 ราย
ประกอบด้วย นักฟุตบอล 23 ราย และ
ทีมงาน 21 ราย ให้ผลเป็นลบ 41 ราย
อีก 2 ราย ให้ผลสรุปไม่ชัดเจน อยู่
ระหว่างส่งตรวจซ้ำ ขณะที่โรงพยาบาล
บุรีรัมย์เก็บตัวอย่างในนักฟุตบอลร่วมฝึก
ซ้อมในสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 4 ราย
ทุกคนผลเป็นลบ ขณะที่วันที่ 12 กันยายน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
ขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
เก็บตัวอย่างนักฟุตบอล 51 ราย เป็น
นักฟุตบอล 33 ราย สตาฟฟ์ 14 ราย
นักศึกษาฝึกงาน 4 ราย โดยเป็นผู้สัมผัส
เสี่ยงสูง 15 ราย เสี่ยงต่ำ 36 ราย อยู่
ระหว่างรอผล

ส่วน สสจ.ราชบุรี สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 5 โรงพยาบาลราชบุรี และ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สุนทรสงคราม
เก็บตัวอย่างผู้สัมผัสของทีมราชบุรี มิตรผล
43 ราย ในจำนวนนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
11 ราย และสัมผัสเสี่ยงต่ำ 32 คน เป็น
นักฟุตบอล 15 ราย สตาฟฟ์ 15 ราย คน
ขับรถ 2 ราย ซึ่งไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
เลย อยู่ระหว่างรอผล

สสจ.บุรีรัมย์ระงับกลุ่มเสี่ยง569ราย

ด้านท.วิทิต สฤทธิชัยกุล นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมคณะ
กรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแถลง
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่
กระจายเชื้อที่แคมป์ที่พักนักฟุตบอล ด.เสม็ด
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ หลังจากเมื่อวันที่ 10 กันยายน

ที่ผ่านมา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
บุรีรัมย์ ได้รับรายงานจากสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดว่า พบผู้ป่วยยืนยัน
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม 1 ราย
คือ นักฟุตบอล สังกัดสโมสรบุรีรัมย์
ยูไนเต็ด สัญชาติอุษเชนิกสถาน อายุ 29 ปี
ที่เดินทางมาถึงไทยวันที่ 13 สิงหาคม
เข้าพักในสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทาง
เลือก (Alternative State Quarantine :
ASQ) กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่
13-27 สิงหาคม ตรวจตัวอย่างจากโพรงจมูก
(NPS) หาการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี
RT-PCR 2 ครั้ง แต่ไม่พบเชื้อ เมื่อครบ
กำหนดกักตัวจึงเดินทางมายังจ.บุรีรัมย์
และเข้าพักอาศัยที่บ้านพักนักกีฬา

น.พ.วิทิตกล่าวต่อว่า ต่อมาวันที่
8 กันยายน ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด
ก่อนลงแข่งตามข้อตกลง (MOU) ของ
สมาคมฟุตบอลไทยกับกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ผลไม่ชัดเจน จึง
ส่งตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อีกครั้งผลวันที่ 10 กันยายน ยืนยันพบเชื้อ
โดยไม่มีอาการของโรคแต่อย่างใด

จากนั้นวันที่ 10-12 กันยายน
ทีมสอบสวนและควบคุมโรคจังหวัดบุรีรัมย์ ได้
สอบสวนโรคและควบคุมโรค พบมีบุคคล
ที่เสี่ยงสัมผัสเชื้อรวม 569 ราย แบ่งเป็น
ผู้เสี่ยงสูง 170 ราย และกลุ่มที่เสี่ยงต่ำ
399 ราย เนื่องจากผู้ป่วยเดินทางไปร้าน
อาหาร ห้างสรรพสินค้า ทั้งซื้อและ
อุ่นเครื่องกับทีมราชบุรีมิตรผล และทีม
สโมสรขอนแก่นเอฟซี โดยกลุ่มเสี่ยงสูง
170 ราย เป็นนักกีฬาทีมสโมสรบุรีรัมย์
ยูไนเต็ด 44 ราย ทีมสโมสรราชบุรีมิตรผล
44 ราย ทีมสโมสรขอนแก่นเอฟซี 42 ราย
และผู้สัมผัสในจ.บุรีรัมย์อีก 40 ราย กลุ่ม
เสี่ยงต่ำ 399 ราย อยู่ใน จ.บุรีรัมย์ 340 ราย
ต่างจังหวัด 59 ราย ในส่วน จ.บุรีรัมย์ มี
มาตรการกักกันกลุ่มเสี่ยงสูง และประสาน
กลุ่มเสี่ยงต่ำให้เฝ้าระวังอาการตัวเอง
พร้อมตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อไวรัส
โควิด-19 ทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลตรวจ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

กักนักเตะบุรีรัมย์ 42 คน เสี่ยงสูง
 นพ. สสจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า สำหรับตัวนักเตะที่เดินทางไปสมุทรปราการ เพื่อเตรียมแข่งขันไทยลีก ซึ่งยกเลิกไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน สโมสรจัดรถปรับอากาศไปรับกลับมาที่จ.บุรีรัมย์ โดยไม่ได้แวะที่ไหนและระหว่างเดินทางให้นักเตะทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันตนเอง ซึ่งนักเตะทั้ง 42 คน ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ถูกกักตัวไว้ที่ State Quarantine ของ จ.บุรีรัมย์ โดยจะตรวจหาเชื้อตามมาตรฐาน หากคนไหนมีอาการผิดปกติจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป ยืนยันทุกคนจะปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ สำหรับผู้ประกอบการ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า บ้านพักนักกีฬาได้กำชับให้ทำความสะอาดพื้นผิวตามมาตรการ

ป้องกันควบคุมโรค ที่ราชการกำหนดอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะจุดเสี่ยง เช่น ประตูห้องน้ำ โต๊ะอาหาร ซึ่งจากการประเมินยังไม่จำเป็นต้องสั่งปิดสถานประกอบการดังกล่าว ยืนยัน จ.บุรีรัมย์ มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคเข้มข้น ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมั่นใจได้

ดีเจติดโควิด-ไม่สรุปต้นตอติดเชื้อ
 ขณะนี้นพ.สุวรรณชัย วัฒนาอึ้งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กรณีผู้ต้องขังชาย อาชีพดีเจติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า โทมไลน์ของผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว พบมี 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 ก่อนวันที่ 26 สิงหาคม ก่อนผู้ป่วยเดินทางไปรับฟังคำตัดสินที่ศาลรัชดา เป็นกลุ่มนอกเรือนจำ ขณะนี้พ้นระยะเวลา 14 วัน ของการเฝ้าระวังโรคแล้ว และช่วงที่ 2 หลังวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผู้ป่วยเดินทางไปเข้าสถานกักกันตัวของเรือนจำ เป็นกลุ่มในเรือนจำตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำและผู้ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ แต่กลุ่มนี้มีผู้ที่ไม่ครบระยะเวลาเฝ้าระวังโรค 14 วัน แต่จะครบกำหนดเร็วๆ นี้

“ส่วนคำถามว่า ผู้ป่วยติดเชื้อมาจากที่ใด ทุกประเทศถกกันในการตรวจสอบว่าติดจากที่ไหน ติดเมื่อไร เป็นเรื่องยากในการสอบสวนโรค แต่เนื่องด้วยสายพันธุ์ของเชื้อในผู้ป่วยรายนี้เป็นสายพันธุ์ G เป็นตัวเดียวกันกับที่กำลังระบาดทั่วโลก สอดคล้องกับการระบาดขณะนี้ เพราะช่วงแรกเป็นการระบาดสายพันธุ์ S และ L แต่ประเทศไทยไม่พบสายพันธุ์นี้มาก่อนช้านานแล้ว” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

ใกล้ปิดเคสผู้สัมผัสในเรือนจำ
 และว่า ในการแพร่เชื้อส่วนของผู้ป่วย ไม่ได้แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น เนื่องจากตรวจหาเชื้อในผู้สัมผัสแล้ว แต่ไม่พบรายงานการติดเชื้อทุกราย และการสอบสวนโรคว่าติดเชื้อมาจากที่ใด ได้ย้อนกลับไปตรวจหาเชื้อตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม แต่ก็ไม่มีพบรายงานเช่นกัน ซึ่งเป็นนัยว่าไทยค่อนข้างปลอดภัย ดังนั้น กรณีของผู้ป่วยรายนี้ก็ใกล้ถึงเวลาจบเคสแล้ว เหลือเพียงรอครบกำหนดการเฝ้าระวัง 14 วัน ของผู้ที่อยู่ในเรือนจำเท่านั้น

สธ.ห่วงโควิดเมียนมาลามไทย
 นพ.สุวรรณชัยยังแสดงความเป็นห่วงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเมียนมา หลังวันเดียวกันนี้พบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น 173 คน ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,595 คน จึงกำชับให้ทุกภาคส่วน ทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว ร่วมกัน เฝ้าระวังในพื้นที่ที่ตะเข็บชายแดน รวมถึงในพื้นที่ ที่มีกิจกรรมต่างค้าเดินทางมาทำงานจำนวนมาก ค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อยับยั้งและป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมขามตรการควบคุมโรคที่ดีที่สุดในกลุ่มประชาชน ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

เดินหน้าวัคซีน 'ออกซฟอร์ด' ทดลองต่อระยะ 3 เมียนมาจับฝ่าเคอร์ฟิว 969 คน 'ฝรั่งเศส' ป่วยพุ่ง 1 หมื่นต่อวัน

บริษัทเอกชนดังจับมือ "ม.ออกซฟอร์ด" เมืองผู้ดี เดินหน้าทดลองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระยะที่ 3 หลังจากอาสาสมัครป่วยไม่ทราบสาเหตุ "เมียนมา" ไล่จับฝ่าเคอร์ฟิวเฉียดพันคน ขณะที่ "ฝรั่งเศส" วิกฤติหนัก ติดเชื้อแตะ 1 หมื่นคนต่อวัน สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มระบาด ด้าน "เยอรมนี" คุมเข้ม หวังลามจากนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ ➡ ต่อ : ทั่วโลก - หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

ทั่วโลก

เมื่อวันที่ 13 กันยายน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลอนดอน เมืองหลวงประเทศอังกฤษ ว่าบริษัท แอสตราเซนeca จำกัด ผู้ผลิตยาและเภสัชภัณฑ์ของอังกฤษ ซึ่งกำลังร่วมพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกับสถาบันไวรัสวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ที่มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า "ChAdOx1 nCoV-19" หรือ "AZD1222" ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา กลับมาเดินหน้าโครงการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกของวัคซีนดังกล่าว ซึ่งอยู่ในระยะที่ 3 เป็นการทดสอบในวงกว้างกับกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากและมีความหลากหลาย

เอกชน-ม.ดังอังกฤษทดลองวัคซีน

ทั้งนี้ ทางบริษัท แอสตราเซนeca ซึ่งแจ้งว่า นับตั้งแต่เริ่มการทดลองวัคซีน เมื่อ 4 วันก่อนหน้านั้น เหตุจากหนึ่งในอาสาสมัครล้มป่วยหนักอย่างฉับพลัน โดยยังไม่ทราบสาเหตุ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และบริษัท แอสตราเซนeca ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก และเสนอให้สำนักงานตรวจสอบยาและสาธารณสุขแห่งชาติ (เอ็มแฮออร์โอ) พิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย ซึ่งการทดสอบจะกลับมาเดินหน้าต่อในประเทศอังกฤษก่อน โดยยังไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่า การทดสอบในประเทศอื่นจะเริ่มอีกครั้งเมื่อใด

ขณะเดียวกัน บริษัท แอสตราเซนeca และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยของผู้เข้าร่วมการทดสอบ ที่ส่งผลถึงขั้นต้องมีการระงับทั้งโครงการ แต่รายงานบางกระแสระบุว่า เป็นภาวะไขสันหลังอักเสบเฉียบพลัน ปัจจุบันวัคซีนของบริษัท แอสตราเซนeca และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด เป็นหนึ่งในวัคซีนประมาณ 10 ชนิดบนโลก ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการทดสอบระยะที่ 3 โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) มองว่าวัคซีนของบริษัท แอสตราเซนeca และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด มีความหวังมากที่สุดเวลานี้

เมียนมาป่วยต่อเนื่องในย่างกุ้ง

ส่วนที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา วันเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมารายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ว่าในช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่น มีการยืนยันผู้ติดเชื้ออีก 201 คน เพิ่มจำนวนผู้ป่วยสะสมเป็นอย่างน้อย 2,796 คน รักษาหายแล้ว 676 คน เพิ่มขึ้น 51 คน และเสียชีวิตอย่างน้อย 16 คน เพิ่มขึ้น 2 คน ทั้งนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในเมียนมาเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า นับตั้งแต่มีการยืนยันผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ที่รัฐยะไข่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการพบผู้ป่วยใหม่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นมากในเมืองย่างกุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ

ตร.จับฝ่าเคอร์ฟิวเถื่อนพันคน

ขณะที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติของเมียนมา รายงานเมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ว่าในรอบ 7 วัน เจ้าหน้าที่จับกุมประชาชนที่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวและมาตรการควบคุมทางสังคม 969 คนทั่วประเทศ แบ่งเป็นชาย 919 คน และหญิง 50 คน ในจำนวนนี้รวมถึงเจ้าของสถานประกอบการและลูกจ้างของกิจการที่ถือเป็น "กลุ่มเสี่ยง" ซึ่งต้องปิดชั่วคราวหรือให้บริการภายใต้เงื่อนไข แต่กลับลักลอบเปิดบริการตามปกติในช่วงนี้

ฝรั่งเศสวิกฤติติดเชื้อนับหมื่น/วัน

ขณะเดียวกัน ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศส ออกแถลงการณ์ถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมง ว่าสถิติผู้ป่วยสะสม มีจำนวนอย่างน้อย 373,911 คน เพิ่มขึ้น 10,561 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุด และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการพบผู้ป่วยคนแรก เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งประเทศฝรั่งเศส ยืนยันผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 10,000 คน

ด้านจำนวนผู้ที่หายป่วยมีอย่างน้อย 89,059 คน โดยในรอบวันเดียวกัน มีผู้เสียชีวิตอีก 17 คน เพิ่มสถิติสะสมของผู้ติดเชื้อเป็นอย่างน้อย 30,910 คน อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีเอมานูเอล มาครง ยืนยันไม่ต้องการกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้มงวดทั่วประเทศแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาอีก แต่ยกให้เป็นไปตามวิญญานของรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละแห่ง

เยอรมนีหวั่นโรคกลับมาจากนทท.

วันเดียวกัน เมืองการ์มิช-พาร์เทินเคียร์

เซน ของประเทศเยอรมนี ออกข้อบังคับใหม่ ให้กักตุนอาคารทุกแห่ง ปิดบริการไม่เกินเวลา 22.00 น. และผู้คนจะรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน 5 คน นับแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกต ซึ่งทางการท้องถิ่นเชื่อว่าต้นเหตุมาจากนักท่องเที่ยวสตรี วัย 66 ปี คนหนึ่งเดินทางจากสหรัฐอเมริกา มายังประเทศเยอรมนี เมื่อราวปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หรือต้นเดือนกันยายน ทั้งนี้ ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่านักท่องเที่ยวคนดังกล่าว เป็นผู้ติดเชื้อหรือละเมิดมาตรการกักตัวของประเทศเยอรมนี ซึ่งในที่พักตัวเธอนั้น มีผู้ติดเชื้อถึง 23 คน ซึ่งขณะนั้นเยอรมนีมีผู้ติดเชื้อสะสม 260,000 คน และเสียชีวิตสะสม 9,351 คน

ออสเตรเลียคงล็อกดาวน์เข้มงวด

ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ระบุว่าในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ 41 คน และมีผู้เสียชีวิต 7 คน ซึ่งรัฐวิกตอเรีย ยังคงใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวด แต่เวลาที่ประชาชนจะได้รับอนุญาตให้ออกนอกบ้านจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เป็นวันละ 2 ชั่วโมง และเวลาการห้ามออกนอกเคสสถานในเวลากลางวัน หรือเคอร์ฟิว จะลดลง 1 ชั่วโมงตั้งแต่วันที่ 14 กันยายนนี้เป็นต้นไป

รัฐวิกตอเรียยึดหยุ่นตามเหมาะสม

นายแคนเน็ล แอนดริวส์ มุขมนตรีของรัฐวิกตอเรีย กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเป็นขั้นตอนเล็กๆ แต่เป็นขั้นตอนที่ปลอดภัย และเหมาะสมอย่างยิ่ง ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวลดลงต่อเนื่องแต่ก็ยังถือว่าสูงเกินกว่าที่จะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์มากกว่านี้

นายแอนดริวส์ กล่าวอีกว่า บริษัทธุรกิจต่างๆ ที่ประกอบไปด้วยการให้บริการที่พกกระเป๋า และบริษัทท่องเที่ยว ซึ่งต้องปิดกิจการชั่วคราว หรือเปิดดำเนินการในลักษณะจำกัด จะได้รับความช่วยเหลือเรื่องภาษี ตามมาตรการความช่วยเหลือของทางการ ซึ่งถือเป็นถาวรให้ความช่วยเหลือจำนวนมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน คิดเป็นมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 68,000 ล้านบาท

มั่นคง ครบไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

อิหร่านติดเชื้อสะสมเฉียด 4 แสน
 สำนักข่าวซินหัว รายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศอิหร่าน จนถึงวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเกือบถึง 400,000 คนแล้ว โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอีก 2,139 คน ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 399,940 คน ทำให้อิหร่านยังคงเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 มากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตมีจำนวน 23,029 คน โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 116 ราย โดยในบรรดาผู้ป่วยจากการติดเชื้อในเวลานี้มี 3,768 คน ที่อาการสาหัส

ด้านกระทรวงสาธารณสุข ประเทศสหรัฐอเมริกา (ยูเอชเอ) รายงานเมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ว่า ประเทศยูเอชเอพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นอีก 1,007 คน นับเป็นยอดผู้ติดเชื้อในรอบ 1 วัน ทำสถิติมากที่สุดนับตั้งแต่มีผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศ โดยยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในยูเอชเอ เพิ่มสูงขึ้นเป็น 78,849 คน ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 1 คน ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 399 คน และมีผู้รักษาหายแล้ว 68,983 คน

อินโดฯ ติดเชื้อพุ่ง 3,600 คน ตาย 73
 ส่วนสำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานอ้างกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย ว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศอินโดนีเซีย ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นอีก 3,636 คน ขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 73 คน ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 218,382 คน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 8,723 คน ทำให้อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มียอดผู้เสียชีวิตสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายงานระบุว่า รัฐบาลอินโดนีเซีย จะเพิ่มมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกรุงจาการ์ตา ให้เข้มงวดมากขึ้นโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 กันยายนนี้

ทั่วโลกยอดป่วย-ตายพุ่งไม่หยุด
 เป็นวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ว่ามีผู้ติดเชื้อแล้ว รวม 28,964,703 คน เสียชีวิตรวม 924,951 คน รักษาหายแล้วรวม 20,843,910 คน สำหรับ 5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดได้แก่ สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 6,676,601 คน เสียชีวิต 198,128 คน อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 4,754,356 คน เสียชีวิต 78,614 คน บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 4,315,858 คน เสียชีวิต 131,274 คน รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 1,062,811 คน เสียชีวิต 18,578 ราย และเปรู มีผู้ติดเชื้อ 722,832 คน เสียชีวิต 30,593 คน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 หน้าที่ 1



▲ สแกนเข้ม : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) บุรีรัมย์ ออกหน่วยตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับนักฟุตบอลทีมอะคาเดมี่ ของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกัน หลังพบนักเตะในทีมชาวอุซเบกิสถาน ติดเชื้อโควิด



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 หน้า 1

เข้มแข็ง 'ไทยลีก' ตรวจถี่ยับ
ป่วยโควิดอีก 7 บินจากตปท.

สธ. จ่อปิดเคส 'ดีเจ' ติดโควิด หลัง
กลุ่มเสี่ยงไม่พบติดเชื้อ ส่วนผล
ตรวจนักเตะบุรีรัมย์รอบ 2 ไม่
พบเชื้อ (อ่านต่อหน้า 7)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

โควิด

ไทยพบผู้ป่วยโควิดใหม่ 7 ราย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค รวมสะสม 3,473 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ 535 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,312 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 103 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย

สำหรับผู้ป่วย 7 รายใหม่ได้แก่ 1.ประเทศบราซิล 1 ราย ชายไทย อายุ 49 ปี พนักงานขับรถบรรทุก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม เดินทางถึงประเทศไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐใน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ 2.ประเทศอินเดีย 4 ราย ชายไทย อายุ 39 ปี และหญิงสัญชาติอินเดีย อายุ 47 ปี อาชีพแม่บ้าน ชายสัญชาติอินเดีย อายุ 47 ปี และ 48 ปี อาชีพพริกจีส่วนตัว เมื่อวันที่ 6 กันยายน เดินทางถึงประเทศไทย ชายไทยเข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐใน จ.ชลบุรี สัญชาติอินเดีย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ 3.ประเทศออสเตรเลีย 2 ราย หญิงไทย อายุ 27 ปี และชายไทย อายุ 33 ปี อาชีพนักศึกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม เดินทางถึงประเทศไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ

สธ.จับปิดเคสดีเจติดโควิด

วันเดียวกัน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนและควบคุมโรคโควิด-19 กรณีผู้ต้องขังชาย อาชีพดีเจที่พบสาวพังก์กรรมของเชื้อโควิด-19 ขณะอยู่ระหว่างการกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรื่องนี้ว่ามี 2 ช่วงเวลาหรือต่อคือช่วงที่ 1 ก่อนวันที่ 26 สิงหาคม ก่อนผู้ป่วยไปรับฟังคำตัดสินที่ศาล เป็นกลุ่มนอกเรือนจำ ขณะนี้ผ่านระยะเวลา 14 วันของการเฝ้าระวังโรคแล้ว และช่วงที่ 2 หลังวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผู้ป่วยเข้าสถานกักกันตัวของเรือนจำ เป็นกลุ่มในเรือนจำ ตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำและผู้ที่มีความกังวลครอบครัว แต่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในกลุ่มนี้ผู้ที่ไม่ครบเวลาเฝ้าระวังโรค 14 วัน จะครบกำหนดในเร็ว ๆ นี้

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า ความสามารถในการแพร่เชื้อในส่วนของผู้ป่วยเอง ไม่ได้แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น เนื่องจากตรวจหาเชื้อในผู้สัมผัสแล้ว แต่ไม่พบรายงานการติดเชื้อทุกราย ส่วนผู้ป่วยติดเชื้อมาจากที่ใด เป็นเรื่องยากในการสอบสวนโรค ได้ย้อนกลับไประหว่างเชื้อตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม แต่ไม่พบ เป็นนัยยะว่าประเทศไทยค่อนข้างปลอดภัย ดังนั้นกรณีของผู้ป่วยรายนี้ใกล้ถึงเวลาจบเคสแล้ว เหลือเพียงรอครบกำหนดการเฝ้าระวัง 14 วัน ของกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในเรือนจำเท่านั้น

จับกุมเข้มต่างด้าวลอบเข้าปท.

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะมีความเสี่ยงต่ำในการติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะเมียนมา เมื่อวันที่ 13 กันยายน พบผู้ป่วยรายใหม่ 173 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,595 ราย ส่วนเวียดนาม มีผู้ป่วยสะสม 1,060 ราย กัมพูชา 274 ราย และลาว มีผู้ป่วยสะสม 23 ราย ดังนั้นอาจพบแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคโควิด-19 เข้ามาประเทศไทย จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ทั้งตะเข็บพรมแดน และในจังหวัดที่แรงงานต่างด้าวมักเดินทางไปทำงาน

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า สธ.ทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและปกครอง โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล (อสต.) ร่วมลาดตระเวนช่องทางธรรมชาติ รวมทั้งค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หากพบคนแปลกหน้าในชุมชนต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที และต้องคุมตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมนำตัวเข้าสู่สถานกักกันโรคท้องถิ่น เฝ้าระวังโรคจนครบ 14 วัน หากไม่พบเชื้อจะส่งตัวดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

แข่ง'ราชบุรี-ขอนแก่น'ไม่ติดเชื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนกรณีที่นายอัครินทร์ อิศลาตุลลาเยฟ นักเตะชาวอุซเบกสถานของทีม "ปราสาทสายฟ้า" บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ บริษัท ไทยลีก จำกัด เลื่อนโปรแกรมแข่งขัน 4 นัด แบ่งเป็นบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 2 นัด คือ เกมพบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด วันที่ 13 กันยายน และเกมพบของเอฟซี วันที่ 19 กันยายน นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 เกมคือ ราชบุรี มิตรผล เอฟซี กับ ทวี แบงค็อก ยูไนเต็ด วันที่ 12 กันยายน และเกมไทยลีก 2 คู่ระหว่าง ขอนแก่น ยูไนเต็ด กับ ราชบุรี

วันที่ 12 กันยายน เนื่องจากว่าราชบุรี มิตรผล เอฟซี กับ ขอนแก่น ยูไนเต็ด เคยเล่นเครื่องกับบุรีรัมย์มาก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดทาง 2 ทีมที่ลงเตะเล่นเครื่องกับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คือ ราชบุรี มิตรผล เอฟซี กับ ขอนแก่น ยูไนเต็ด ที่ต้องเลื่อนแมตช์เมื่อวันที่ 12 กันยายนนั้น ได้มีการตรวจหาเชื้อซ้ำเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งผลยืนยันผลเป็นลบ คือ ไม่พบนักเตะติดเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ตาม สำหรับทีมราชบุรี มิตรผล เอฟซี ระบุว่าตรวจซ้ำในวันที่ 16 กันยายนนี้อีกครั้ง เช่นเดียวกับ ขอนแก่น ยูไนเต็ด ที่จะตรวจซ้ำเช่นกัน

เลื่อนเตะนัด'ขอนแก่น'เจอ'อุทัย'

นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า จากที่ทางจังหวัดขอนแก่น และกรมควบคุมโรค แถลงว่านักเตะขอนแก่น ยูไนเต็ด 15 คน ที่เล่นเครื่องกับบุรีรัมย์ ถือว่า มีความเสี่ยงสูง ต้องกักตัวต่อจนครบ 14 วัน จะครบกำหนดวันที่ 19 กันยายน ซึ่งจะตรวจเชื้อทั้งกลุ่มเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำวันที่ 17-18 กันยายน ดังนั้น หากตามข้อมูลนี้ เกมไทยลีก 2 คู่ คือขอนแก่น ยูไนเต็ด ที่เจอพบ อุทัยธานี เอฟซี วันที่ 16 กันยายน ที่สนามของขอนแก่น จะต้องเลื่อนแข่ง ส่วนราชบุรี มิตรผล เอฟซี คาดว่าไม่น่ามีปัญหาในการกลับมาเตะไทยลีก 1 ได้ในวันที่ 19 กันยายน ที่ไปเยือน โปลิศ เทโร ที่สนามบุญยะจินดา แต่ต้องรอประกาศจากบริษัท ไทยลีก จำกัด อีกครั้ง

ด้านนายกรวีร์ ปริศนานันท์กุล รองประธานบริหาร บริษัท ไทยลีก จำกัด กล่าวว่า สำหรับกรณีทีม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทางสาธารณสุขแจ้งว่าจะต้องกักตัว 14 วัน เพื่อความปลอดภัยทำให้โปรแกรมของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ต้องเลื่อนไป 2 นัด ส่วนอีก 2 ทีม ทั้งราชบุรี มิตรผล เอฟซี และขอนแก่น ยูไนเต็ด สธ.แจ้งว่าเป็นกลุ่มความเสี่ยงต่ำ และผลตรวจซ้ำรอบ 2 ออกมาไม่พบผู้ติดเชื้อแล้วก็สามารถแข่งขันต่อไปตามโปรแกรมนัดต่อไป กำลังรอฟังทาง สธ.หากมีมาตรการเพิ่มเติมออกมา

'เนวิน'ให้ตรวจทุกคนในสโมสร

นายกรวีร์กล่าวว่า ส่วนโปรแกรมที่เลื่อนการแข่งขันออกไปนั้น จะยังไม่คู่คี่ดัง ยังพอมีช่องว่างลงเตะได้ช่วงแรก สำหรับเกมไทยลีก 1 ของทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และราชบุรี มิตรผล เอฟซีนั้น เมื่อต้นอาจจะช่วยเกมที่เลื่อนไปลงแข่งขันช่วงโปรแกรมที่ฟ้าแดงของทีมชาติช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้ ด้านเกมไทยลีก 2 ของขอนแก่น ยูไนเต็ด อาจขยับไปลงเป็นเกมกลางสัปดาห์แทน เพราะชาวฟ้าแดงเกมไทยลีก 2 มี โปรแกรมเตะอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 7)

ก็ตาม ยืนยันว่าการเลื่อนเกมไทยลีกทั้งหมดนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมด

ด้านบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ซึ่งผลการตรวจล่าสุดซ้ำครั้งที่ 2 เป็นลบเช่นกันนั้น แต่ยังคงอยู่ช่วงกักตัวให้ครบ 14 วัน ขณะเดียวกัน นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคมาตรวจหาเชื่อนักฟุตบอลรุ่นเยาวชน และเจ้าหน้าที่ทุกคนในบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี่ และบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดฟุตบอลแคมป์ ด้วย เพื่อความปลอดภัย และปลอดภัยไวรัสโควิด-19 ของทุกคนในบุรีรัมย์อีกด้วย

สธ.เข้ม'ไทยลีก'ตรวจโควิดถี่ขึ้น

เพชภูมิศูนย์ข้อมูล COVID-19 ระบุว่า สธ.ออกแถลงการณ์กรณีตรวจพบนักฟุตบอลชาวอุซเบกีสถานติดเชื้อโควิด 1 ราย จากการตรวจคัดกรองนักฟุตบอลทุกคนก่อนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ส่วนเพื่อนร่วมทีมไม่พบเชื้อ ขณะนี้นำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ากักกัน ติดตามผู้สัมผัสที่เหลือเข้ารับการตรวจหาเชื้อ พร้อมปรับการตรวจหาเชื้อเพิ่ม ก่อนการแข่งขัน ระหว่างฤดูกาล และปิดฤดูกาล เพื่อสร้างความมั่นใจประชาชน

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ คบค. ระบุว่า ก่อนแข่งขันกีฬาจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่า ก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขันกีฬาจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ด้วยวิธีมาตรฐาน คือ RT-PCR และจะตรวจซ้ำอีกครั้งช่วงก่อนเปิดฤดูกาล รวม 2 ครั้ง

"แต่เมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ได้มีการพูดคุยกันเบื้องต้นว่าจะมีการตรวจหาเชื้อบ่อยขึ้นเนื่องจากฤดูกาลแข่งขันยาวถึง 3 เดือน จึงต้องเพิ่มการตรวจ แต่ยังไม่ได้พูดคุยกันเป็นทางการว่าจะต้องตรวจระหว่างฤดูกาลกี่ครั้ง ซึ่งจะหารือกันต่อไป" นพ.โอภาสกล่าว

อินเดียป่วยโควิดกว่า 9.4 หมื่นราย

สำนักข่าวเอพีรายงานว่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน กระทรวงสาธารณสุขอินเดียแจ้งว่าในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบผู้ป่วยโควิด-19 ในอินเดียเพิ่มขึ้นอีก 94,372 ราย ทำให้ยอดรวม

ผู้ป่วยสะสมในอินเดียอยู่ที่ราว 4.75 ล้านราย ขณะที่มียุเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 1,114 ราย ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 78,586 ราย อย่างไรก็ตาม เดือนกันยายนมียุป่วยที่หายจากโควิด-19 อยู่ที่ 77.77%

ทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดพุ่งไปถึง 28.9 ล้านคนแล้ว ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกินกว่า 924,000 ราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงที่สุดคืออินเดีย ตามด้วยสหรัฐที่ 39,282 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอันดับ 1 ยังคงเป็นสหรัฐ 6.67 ล้านคน ตามด้วยอินเดีย 4.75 ล้านคน บราซิล 4.31 ล้านคน รัสเซีย 1 ล้านคน และเปรู 722,000 คน

ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงเป็นสหรัฐที่นำเป็นอันดับ 1 ที่ 198,128 ราย บราซิล 131,274 ราย อินเดีย 78,586 ราย เม็กซิโก 70,183 ราย และอังกฤษ 41,623 ราย

เมียนมา-อินโดป่วยโควิดเพิ่ม

สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่ กระทรวงสาธารณสุขและกีฬาของเมียนมารายงานพบผู้ป่วย โควิด-19 เพิ่ม 201 รายในช่วงเช้าวันที่ 13 กันยายน ทำให้มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวมอยู่ที่ 2,796 ราย ผู้เสียชีวิตแล้ว 16 ราย

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 13 กันยายน ระบุว่า "ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศอินโดนีเซียรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก 3,636 ราย นับเป็นการพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 3,000 ราย เป็นวันที่ 3 ติดต่อกันแล้ว และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 73 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 218,382 ราย ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 8,723 ราย ทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มียอดผู้เสียชีวิตสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฝรั่งเศสพบผู้ป่วยพุงกว่าหมื่นราย

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่ สำนักงานสาธารณสุขของฝรั่งเศส แถลงเมื่อวันที่ 12 กันยายนว่า จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ในฝรั่งเศสในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีเพิ่มขึ้นถึง 10,561 ราย จากวันก่อนหน้าเพิ่มขึ้นมา 9,406 ราย ทำให้ยอดรวมผู้ป่วยสะสมอยู่ที่กว่า 3.7 แสนรายแล้ว ขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17 ราย ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 30,910 ราย

นายฌอง กัสเต็กซ์ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส ออกมาเตือนว่าการระบาดของโควิด-19 ในฝรั่งเศส กำลังแย่ลงอย่างมาก และผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น แต่นายกัสเต็กซ์ไม่ได้ประกาศมาตรการเข้มงวดใดๆ เพิ่มเติม และยังคงระบะเวลาการกักตัวคนที่ติดเชื้อเหลือแค่ 7 วัน จากเดิม 14 วัน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศอิหร่านจนถึงวันที่ 12 กันยายนเพิ่มขึ้นเกือบถึง 400,000 รายแล้ว โดยล่าสุดมียอดผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอีก

2,139 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 399,940 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิต 23,029 ราย

ด้านกระทรวงสาธารณสุข ประเทศสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ รายงานเมื่อวันที่ 12 กันยายนว่า ประเทศยูเออีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก 1,007 ราย ทำสถิติมากที่สุดนับตั้งแต่มีผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศ ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในยูเออี เพิ่มขึ้นเป็น 78,849 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 399 ราย

ออกซ์ฟอร์ดลุยทดลองวัคซีนต่อ

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่การทดลองเชิงคลินิกของวัคซีนโควิด-19 ที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นโดยบริษัทแอสตราเซนเนกา และมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ กลับมาเดินหน้าต่ออีกครั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา หลังต้องหยุดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพบอาสาสมัครล้มป่วย

การทดลองวัคซีนนี้ ซึ่งถูกมองว่ก้าวหน้ามากที่สุดในโลก กลับมาทดลองในเฟสที่ 3 ที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 30,000 คนได้อีกครั้ง หลังระงับไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากพบอาสาสมัครในอังกฤษล้มป่วยลงโดยยังไม่มีความชัดเจน โดยทางการอังกฤษอนุญาตให้ดำเนินการทดลองต่อได้แล้วหลังมีการทบทวนเรื่องความปลอดภัยแล้ว นอกจากนี้ยังประกาศให้มีการทดลองเชิงคลินิกในประเทศบราซิลต่อในวันที่ 14 กันยายนนี้เช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัทแอสตราเซนเนการะบุว่า บริษัทคาดว่าวัคซีนจะผลิตออกใช้ได้จริงภายในสิ้นปีนี้ หรือต้นปีหน้า